



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(๑ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการและจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน นั้น

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) สำหรับตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้วนั้น บัดนี้ยังมีตำแหน่งว่างซึ่งจำเป็นต้องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเพิ่มเติม จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นบัณฑิตจบใหม่จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและเอกชน และไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างงาน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

ระยะเวลาการจ้างงาน

ผู้ผ่านการการคัดเลือกได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สาขา อำเภอหางดง และจะเริ่มจ้างปฏิบัติงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่สนใจมาสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ หรือติดต่อ นางสาวลภาวรรณ วรพันธุ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๘๗๓-๘๐๒ จะเปิดรับสมัครในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ และปิดรับสมัครในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัคร

- a. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปภาพ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน พร้อมสำเนา ๑ ชุด
- b. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
- c. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
- d. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมสำเนา ๑ ชุด (เฉพาะผู้สมัครนักศึกษา)
- e. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการสัมภาษณ์ อย่างละ ๑ ชุด (ถ้ามี)

อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่า หลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ไม่ถูกต้องครบถ้วน คณะฯ จะถือว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ทั้งนี้ คณะฯ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ฯ ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://www.science.mju.ac.th> และทางเฟซบุ๊กเพจ แม่ใจ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุปน ชื่นบาล)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์